

Số: /KH-UBND

Quảng Nam, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024

Trong năm 2023, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp và gia tăng; các đối tượng phạm tội với phương thức ngày càng tinh vi, xảo quyệt, triệt để lợi dụng mạng internet, mạng xã hội để hoạt động phạm tội gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh. Lực lượng phòng chống ma túy toàn tỉnh đã phát hiện, khởi tố 210 vụ 386 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 30 vụ so với năm trước; thu giữ 3,68kg heroin; 938 gam ma túy tổng hợp, 6,5kg cần sa). Một số đối tượng đã móc nối hình thành các đường dây hoạt động liên tỉnh, liên huyện có tính chất phức tạp và mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ các tỉnh, thành khác về Quảng Nam tiêu thụ.

Hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra trên nhiều lĩnh vực, toàn tỉnh hiện có 22 công ty, doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu tiền chất, 234 công ty, cơ sở nhà thuốc, phòng khám, 66 cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực thú y có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Trong năm qua, các Sở, ban, ngành là thành viên của Tô công tác liên ngành tỉnh, đặc biệt là Công an tỉnh đã cơ bản phát huy vai trò trong tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động như: Tham mưu tổ chức thành công Hội nghị tập huấn kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy cho hơn 300 đại diện công ty, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tổ chức kiểm tra nhiều cơ sở, doanh nghiệp có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, qua đó đã kịp thời phát hiện, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 Công ty có hành vi vi phạm các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, phạt và truy thu tổng số tiền 235 triệu đồng; qua đó, Quảng Nam được Chính phủ ghi nhận và biểu dương là địa phương đầu tiên của cả nước phát hiện, xử phạt trên lĩnh vực này.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc kiểm soát các hoạt động này của một số sở, ngành chức năng của tỉnh vẫn còn lỏng lẻo, chưa chặt chẽ; một số cơ sở, doanh nghiệp chưa nắm rõ và có dấu hiệu vi phạm; cùng với sự ảnh hưởng từ tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành giáp ranh đang ngày càng diễn biến phức tạp nên nhu cầu về tiền chất để phục vụ hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy của các đối tượng ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lôi kéo, lợi dụng các hoạt động hợp pháp về ma túy để gây thất thoát, mua bán tiền chất phục vụ mục đích bất hợp pháp.

Trước thực trạng đó, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cơ sở, doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy của các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động nắm chắc tình hình để xây dựng phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý việc lợi dụng các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật; đảm bảo các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy phải được kiểm soát chặt chẽ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương và phải được kiểm soát đến sản phẩm cuối cùng.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc tự giác chấp hành và thực hiện đúng quy định của pháp luật về các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

3. Công tác phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy được triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, đảm bảo nội dung, thời gian đề ra; chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia vào hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, địa phương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật¹ và văn bản chỉ đạo của cấp trên² để kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy của các tổ chức, cá nhân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, phạm tội của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động này; không để các đối tượng lợi dụng vào mục đích trái pháp luật, nhất là lợi dụng vào mục đích sản xuất trái phép chất ma túy.

2. Tiếp tục nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan các hoạt động hợp pháp về ma túy, kịp thời phát hiện những thiếu sót, sơ hở trong quản lý nhà nước để kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục; đồng thời, kiến nghị bổ sung các chất ma túy và tiền chất mới khi phát hiện vào danh mục các chất ma túy và tiền chất của Chính phủ quy định.

¹ Trọng tâm là các quy định liên quan tại Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất;...

² Như: Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/5/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường, nâng cao hiệu quả phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ và nhiều văn bản liên quan khác.

3. Phối hợp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy thực hiện nghiêm chỉnh các quy định có liên quan nhằm phòng tránh thất thoát tiền chất; thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất vào mục đích khác, nhất là sản xuất trái phép chất ma túy.

4. Phối hợp kiểm soát các hoạt động nghiên cứu, kiểm nghiệm, kiểm định, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.

5. Phối hợp kiểm soát các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.

6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị để nâng cao năng lực, kỹ năng thực hiện các hoạt động kiểm tra, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trong thực hiện các quy định của pháp luật.

7. Tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; khuyến nghị về các chất ma túy, tiền chất ma túy mới. Thường xuyên thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động và chế tài xử lý đối với các đối tượng lợi dụng hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để phạm tội về ma túy và vi phạm pháp luật khác.

8. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm quy định về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, nhất là trao đổi các vụ việc bị xử lý vi phạm, các vụ việc nghi vấn có liên quan đến tội phạm ma túy.

9. Thành viên của Tổ công tác liên ngành tiếp tục thực hiện công tác phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo Quyết định 1021/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản quy phạm

pháp luật và văn bản chỉ đạo của cấp trên về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thành viên Tổ Công tác liên ngành xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Tổ công tác liên ngành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về hiệu quả hoạt động và quyết định những vấn đề thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ Công tác liên ngành tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 105/29021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kiểm soát .

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao thực hiện tốt công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, và tổ chức điều tra, xác minh để có biện pháp xử lý hành vi vi phạm liên quan đến các hoạt động hợp pháp về ma túy khi nhận được nguồn tin, tài liệu hoặc phát hiện sai phạm của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để các đối tượng lợi dụng các hoạt động hợp pháp về ma túy để phạm tội.

- Định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc đột xuất, tổng hợp báo cáo kết quả công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy về UBND tỉnh và Tổ Công tác liên ngành Trung ương.

2. Sở Công Thương

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hóa chất là tiền chất công nghiệp; các quy định về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên lĩnh vực được giao phụ trách.

- Thường xuyên rà soát, thống kê, cập nhật danh sách các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực tiền chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, các hoạt động hóa chất là tiền chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển Công an tỉnh điều tra, xử lý những vụ việc có dấu hiệu của tội phạm. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra các hoạt động hóa chất là tiền chất công nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế, từng bước siết chặt công tác quản lý Nhà nước tại khu vực này, không để tội phạm lợi dụng hoạt động hợp pháp này vào mục đích bất hợp pháp, nhất là không để tội phạm lợi dụng vào mục đích sản xuất trái trái chất ma túy.

3. Sở Y tế

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy thuộc lĩnh vực y tế; các quy định về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

- Thường xuyên rà soát, lập danh sách, thống kê, cập nhật và bổ sung các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc tại các cơ sở y tế, cơ sở buôn bán thuốc trên địa bàn tỉnh. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền, chuyển Công an tỉnh điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy thuộc lĩnh vực thú y; các quy định về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

- Thường xuyên rà soát, lập danh sách, thống kê, cập nhật và bổ sung các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động hợp pháp về ma túy trong lĩnh vực thú y trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi chất ma túy, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất trên địa bàn tỉnh. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền, chuyển Công an tỉnh điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm.

5. Cục Hải quan

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, thu thập thông tin theo quy định của pháp luật trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa, phương tiện xuất nhập cảnh, tạm nhập tái xuất và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất để kịp thời phát hiện các hành vi lợi dụng các hoạt động này nhằm đưa ma túy vào trong tỉnh cũng như đưa ra nước ngoài bất hợp pháp. Trường hợp phát hiện hàng nhập khẩu, xuất khẩu không đúng với nội dung giấy phép, lực lượng Hải quan tạm dừng các thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu, lập biên bản, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời, thông báo ngay cho Công an tỉnh và các cơ quan hữu quan để thực hiện công tác phối hợp xử lý.

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trong các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy thuộc lĩnh vực Hải quan trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên rà soát, lập danh sách, thống kê, cập nhật và bổ sung các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp, báo cáo thống kê tình hình nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Tổ chức thực hiện các hoạt động phòng ngừa, phối hợp với các thành viên Tổ Công tác liên ngành trong công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy xảy ra ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

- Phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy giúp nâng cao nhận thức và hành động của Nhân dân khu vực biên giới, từ đó tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

- Duy trì và thực hiện tốt chế độ giao ban, trao đổi thông tin, tình hình và phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy theo quy chế, kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh.

7. Cục Quản lý thị trường tỉnh

- Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và thực hiện công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thường xuyên rà soát, thống kê, theo dõi, quản lý các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại liên quan đến chất gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy và tiền chất trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc kinh doanh hàng hóa có chứa chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất trên địa bàn tỉnh. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền, chuyển Công an tỉnh điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm.

- Phối hợp, trao đổi thông tin với các sở, ban, ngành có liên quan những nội dung theo quy định của pháp luật.

8. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản pháp luật khác có liên quan và những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn ma túy nói chung và liên quan đến các hoạt động hợp pháp về ma túy để quần chúng nhân dân vùng biển nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.

- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống ma túy, nhất là kiểm soát không để các đối tượng lợi dụng hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, tiền chất hoặc vi phạm các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên vùng biển đơn vị quản lý. Duy trì và thực hiện tốt chế độ trao đổi thông tin, tài liệu giữa 02 lực lượng (Công an, Cảnh sát biển), nhất là khi có thông tin, tài liệu về tội phạm ma túy liên quan đến khu vực vùng biển do đơn vị quản lý. Nâng cao hiệu quả các mặt công tác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền, chuyển Công an tỉnh điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm ma túy và tiền chất.

9. Sở Tài chính

- Phân bổ kinh phí cho Tổ Công tác liên ngành vào dự toán ngân sách hàng năm; tổng hợp, cấp phát kinh phí sau khi được phê duyệt.

- Kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc sử dụng kinh phí và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

- Sau khi kế hoạch này ban hành, Sở Tài Chính có trách nhiệm làm việc với Đại diện Tổ Công tác liên ngành để thống nhất kinh phí thực hiện, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tránh việc phân bổ nguồn kinh phí không đủ hoặc sử dụng lãng phí, không hiệu quả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra; đồng thời, cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra khi có yêu cầu và Quyết định thành lập của Tổ Công tác liên ngành của tỉnh về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra,

giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trao đổi, báo cáo về Công an tỉnh (*qua Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, số điện thoại 02353.828.113*) để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Thành viên Tổ công tác liên ngành tiếp tục thực hiện công tác phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, NCKS.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Trí Thanh